

Số: 3245/BC-UBND

Thành phố Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### Thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ sáu, HĐND thành phố, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Thông báo số 52/TB-HĐND ngày 06/9/2022 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa IV.

UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa IV, cụ thể như sau:

#### 1. Về công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng

UBND thành phố đã ban hành công văn số 2070/UBND-HKL ngày 18/8/2022 về việc tiếp tục thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng trồng rừng thay thế. Chỉ đạo hạt Kiểm lâm thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND các xã, phường và các hộ trồng rừng tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng, diện tích rừng trồng các năm 2015, 2016, 2017, kết quả như sau:

- Tổng diện tích rừng trồng thay thế năm 2015, 2016, 2017 trên địa bàn thành phố Lai Châu là 133,56 ha (trong đó: 125,49 ha diện tích rừng trồng thay thế trên địa bàn thành phố: Năm 2015 là 29,41 ha, năm 2016 là 66,84 ha, năm 2017 là 29,24 ha và 8,07 ha nhận bàn giao từ huyện Tam Đường chuyển về do sáp nhập xã Sùng Phài).

- Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng rừng trồng thay thế như sau:

- + Diện tích đủ tiêu chí đánh giá thành rừng là 67,02 ha chiếm 50,2%.
- + Diện tích chưa thành rừng là 66,54 ha, chiếm 49,8 %.
- + Những lô có tỷ lệ cây sống từ 75% trở lên là 96,24 ha, chiếm 72,1%.
- + Những lô có tỷ lệ cây sống từ 50 % đến dưới 75 % là 14,27 ha, chiếm 10,6 %.
- + Những lô có tỷ lệ cây sống dưới 50% là 23,05 ha, chiếm 17,3 %.

(Tỷ lệ cây sống trong các lô bao gồm cả cây tái sinh. Vì trong biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng của dự án được phép để lại cây tái sinh có giá trị phòng hộ, kinh tế)





- Đối với diện tích rừng trồng đã thành rừng UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức hợp đồng dịch vụ môi trường rừng đối với chủ rừng để diện tích đó tiếp tục được bảo vệ và hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm.

- Đối với diện tích rừng trồng chưa thành rừng UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, phòng Kinh tế và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền vận động Nhân dân tiếp tục bảo vệ, phát, chăm sóc và trồng dặm để đảm bảo đủ mật độ theo hồ sơ dự án đã được phê duyệt.

## **2. Về phát triển vùng nguyên liệu chè đạt tiêu chuẩn quốc tế**

Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa IV, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân sản xuất chè theo đúng kỹ thuật, hái đúng lứa, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ nhằm nâng cao chất lượng chè búp tươi phục vụ cho chế biến.

Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển vùng nguyên liệu chè chất lượng cao theo hướng hữu cơ, Organic nhằm tuyên truyền, triển khai tới các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua chế biến chè và người dân trong việc thực hiện xây dựng vùng nguyên liệu chè hữu cơ, Organic đạt tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận (*dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022*). Chỉ đạo phòng chuyên môn triển khai cho Nhân dân đăng ký tham gia thực hiện vùng nguyên liệu chè hữu cơ, chè Organic để làm cơ sở cho việc thông tin đến các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua, chế biến chè vào ký kết hợp đồng sản xuất chè theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Do vùng chè trên địa bàn thành phố Lai Châu hiện nay, chủ yếu là vùng chè của Nông trường chè trước đây bàn giao lại cho người dân quản lý chăm sóc nên việc tồn dư hóa chất trong đất và kỹ thuật chăm sóc, thu hái chưa đúng quy trình ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chè búp tươi cũng như việc chế biến, xuất khẩu, do đó giá thành chè búp tươi chưa cao.

Do đó, để hình thành được vùng nguyên liệu chè đạt tiêu chuẩn quốc tế, được chứng nhận cần sự quan tâm thực hiện và đồng thuận rất lớn của người trồng chè do đó cần tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đăng ký tham gia thực hiện sản xuất chè hữu cơ, Organic nhằm xây dựng được vùng nguyên liệu chè đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao giá trị chè xuất khẩu, từ đó thúc đẩy nâng cao giá chè búp tươi và nâng cao thu nhập cho người dân và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.





### 3. Về một số ý kiến, kiến nghị cử tri kiến nghị nhiều lần, chậm giải quyết

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét, tham mưu giải quyết các ý kiến của cử tri theo đúng quy định. Đối với một số ý kiến UBND thành phố báo cáo cụ thể như sau:

- **Về thoái thu tiền sử dụng đất cho các trường hợp được nông trường giao đất:** Công tác thoái thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc được nông trường Tam Đường giao đất, cho mượn đất làm nhà ở trước 15/10/1993 đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, đến nay tổng số hộ đủ điều kiện đã chuyển sang cơ quan thuế là 320 hộ đã thực hiện xong 300 hộ với số tiền 8,4 tỷ, còn 20 hộ (*phường Quyết Tiến 05 hộ, phường Tân Phong 15 hộ*) với số tiền còn lại khoảng 1 tỷ.

- **Giải quyết đất đai thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và khu nhà tạm cho CBCCVC tỉnh Lai Châu đợt II:** Về cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ tiếp xúc cử tri liên quan đến đề nghị của hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và khu nhà tạm cho CBCCVC tỉnh Lai Châu đợt II đã được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết. Kết quả cụ thể:

+ UBND thành phố đã phê duyệt dự án đo đạc bổ sung các xã, phường trên địa bàn thành phố để chỉ đạo thực hiện. Đến nay, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính lập hồ sơ, tổ chức xét cấp giấy CNQSD đất cho 21 hộ được trả lại đất và nộp lại tiền bồi thường theo các quyết định của UBND tỉnh Lai Châu.

+ *Dự án khu nhà tạm cán bộ CNVC tại bản Nậm Loỏng 3 có 37 hộ gia đình bị thu hồi đất. Do dự án không triển khai, theo chủ trương của Nhà nước trả lại đất cho các hộ gia đình. Đến nay có 21 hộ gia đình đã được trả lại đất và được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, tuy nhiên còn 16 hộ gia đình chưa được xem xét, giải quyết:* Ngày 02/3/2022, UBND thành phố đã có Báo cáo số 411/BC-UBND gửi UBND tỉnh Lai Châu về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Lai Châu, trong đó đề xuất phương án giải quyết thu hồi lại số tiền bồi thường đã chi trả cho các hộ gia đình, làm cơ sở giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

Trên cơ sở đó, ngày 08/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 714/STNMT-ĐĐB về việc tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Lai Châu gửi UBND tỉnh. Tuy nhiên, đến nay UBND thành phố chưa nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.





- **Quy hoạch dự án bản Màng từ năm 2008:** Theo quy định Khoản 2, 4 Điều 14, Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị: Các khu vực trong thành phố, thị xã phải được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung, làm cơ sở để xác định dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết. Như vậy, để lập quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị, phải thực hiện quy hoạch phân khu (dự án bản Màng thuộc phân khu II).

Đề án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 định hướng gồm 6 phân khu. Tuy nhiên đến nay, chỉ có quy hoạch phân khu III đã được Sở Xây dựng triển khai lập. Đối với các phân khu I, II, V, UBND thành phố có trách nhiệm lập đề án phân khu theo quy định.

Tới thời điểm hiện tại, UBND thành phố đã trình xin chủ trương lập các đề án quy hoạch phân khu I, II, V và đã được Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí tại Thông báo số 825-TB/ThU ngày 31/10/2022. Sau khi Đề án quy hoạch phân khu được phê duyệt, UBND thành phố sẽ triển khai lập Đề án quy hoạch chi tiết theo quy định.

- **Báo cáo giải pháp để giải quyết đối với kiến nghị của cử tri Vàng Văn Xiêng - phường Quyết Thắng để gia đình có đường đi sang ruộng sản xuất:** Tại Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND Thành phố báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri Vàng Văn Xiêng như sau: UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường Quyết Thắng, xã Sùng Phái mời cử tri Vàng Văn Xiêng xuống thực địa để chỉ rõ hướng đi và đề nghị gia đình ông Vàng Văn Xiêng khắc phục, phát cỏ để thuận lợi cho việc đi lại phục vụ sản xuất. Riêng đối với đề nghị làm đường riêng cho gia đình ông Vàng Văn Xiêng, hiện tại do nguồn lực kinh phí của thành phố còn hạn hẹp, không thể đáp ứng được toàn bộ nhu cầu đầu tư trên địa bàn. Do đó UBND thành phố đề nghị cử tri chia sẻ, khắc phục.

#### **4. Về công tác Quản lý trật tự đô thị; tình trạng thả rông gia súc, động vật ra ngoài đường, khu vực công cộng**

##### **\* Về công tác Quản lý trật tự đô thị:**

UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Chỉ thị số 09/CT-ThU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu về việc tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Lai Châu, Kế hoạch





số 892/KH-UBND ngày 10/5/2019 về việc triển khai thực Chỉ thị 09/CT-ThU ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu về việc tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố Lai Châu. Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế quản lý đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; Sổ tay Quy chế quản lý đô thị; Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Lai Châu Ban hành quy định về cấp phép xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố thông qua các hình thức: Trực tiếp trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn; qua hệ thống loa lưu động gắn trên xe của đội Quản lý trật tự đô thị, qua tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng bản....

Chỉ đạo đội Quản lý trật tự đô thị xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn, phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định quản lý lòng đường, hè phố và vệ sinh môi trường theo Quy chế Quản lý đô thị tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi họp chợ, kinh doanh, buôn bán; dựng rạp chiếm lòng đường, hè phố; tập kết vật liệu trái quy định; vứt rác dưới lòng đường, hè phố dưới mọi hình thức; tăng cường tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giải tỏa, tháo dỡ các công trình bán mái, lều quán, mái che, mái vẩy vi phạm an toàn giao thông đường bộ; các khu vực họp chợ trái phép, công Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tháo dỡ các loại biển quảng cáo, băng zôn, panô, áp phích sai quy định trên tất cả các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn; đã xử phạt 01 trường hợp xe dừng đỗ không đúng nơi quy định = 200.000 đồng; 04 trường hợp vi phạm bán hàng rong = 1.400.000 đồng.

Rà soát các khu vực xin cấp phép sử dụng tạm vỉa hè làm nơi kinh doanh tạm và xin ý kiến Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu và Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1685/SGTVT-KCHT ngày 07/10/2022 là không nhất trí do không phù hợp, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội quản lý Trật tự đô thị, UBND xã, phường tăng cường quản lý một số khu vực, tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố đảm bảo quy định.

Tại khu chợ Trung tâm thành phố, đã chỉ đạo phường Đoàn Kết sắp xếp tạm kinh doanh một số tuyến đường không ảnh hưởng giao thông đến một số tuyến đường chính.

Tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tại Chợ đầu mối và chợ Trung tâm Thương mại di chuyển hàng hóa vào khu vực chợ, không lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán theo quy định....Chỉ đạo xử lý dứt điểm khu chợ cóc tự phát phía sau khu bến xe tỉnh, hai bên đường Triệu Quang Phục: Tháo dỡ mái che, mái vẩy, hàng hóa, vật dụng lấn





chiếm hàng lang vỉa hè, lòng đường, hiện nay tình hình trật tự đô thị cơ bản đã đảm bảo.

Tổ chức ra quân kiểm tra trên các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Ngô Quyền, Đại lộ Lê Lợi, 30/4, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi,..... Tháo dỡ 05 mái che không đúng quy định; thu giữ 02 xe đẩy hàng, 03 xe máy, 01 xe ép nước mía, 64 ô che, 142 biển quảng cáo, 29 bàn nhựa, 16 ghế nhựa, 03 bàn gỗ, 06 bàn thịt, 14 cân 5kg, 885kg rau, củ, quả các loại, 01 khung sắt, 01 xe đẩy hàng, 15 chậu hoa cây cảnh, 02 máy sục ôxy, 02 bình ắc quy, 14 chân điện thoại, 01 giá treo quần áo, 17 can nhựa, bình nhựa các loại, 01 loa cầm tay, nhiều pano, áp phích treo sai quy định.

**\* Về tình trạng thả rông gia súc, động vật nuôi ra ngoài đường, khu vực công cộng:**

Chỉ đạo đội Quản lý trật tự đô thị thường xuyên phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân có nuôi gia súc, động vật nuôi làm bản cam kết chấp hành các quy định về thực hiện các điều kiện đảm bảo, không được thả rông gia súc trên các tuyến đường và khu vực công cộng gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, phải thực hiện việc nuôi nhốt, chăn thả theo quy định của pháp luật hiện hành; đã thành lập nhóm zalo xử lý gia súc thả rông kịp thời phát hiện, phối hợp bắt, xử lý theo quy định.

Mặt khác, thường xuyên tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp thả rông gia súc, động vật nuôi vi phạm quy định của pháp luật để xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm, kết quả: đã kiểm tra, phát hiện xử phạt VPHC 15 trường hợp chăn thả gia súc không đúng nơi quy định với tổng số tiền 5.775.000 đồng. Để khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện những năm qua và từng bước xây dựng đô thị thành phố Lai Châu xanh, sạch, đẹp, văn minh; UBND thành phố đã chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị xây dựng phương án kiểm tra, bắt giữ và nuôi nhốt tạm gia súc thả rông trên địa bàn thành phố, hiện nay đang xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện, theo hướng thành lập tổ chuyên trách thành phố, đầu tư trang thiết bị mua sắm vật dụng, công cụ hỗ trợ, cơ sở nuôi nhốt để xử lý.....

## **5. Về phát triển du lịch tại bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài**

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu các giải pháp phù hợp, cụ thể hóa các chủ trương của Thành ủy, nghị quyết của HĐND thành phố để phát triển du lịch





tại điểm du lịch cộng đồng, lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nghị quyết của tỉnh đầu tư cho các điểm du lịch hợp lý.

Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về du lịch năm 2023. Tăng cường công tác tuyên truyền về nâng cao nhận thức của nhân dân tại các bản du lịch cộng đồng về bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, lợi ích về phát triển kinh tế gắn với du lịch để người dân tích cực tham gia vào phát triển dịch vụ du lịch tại bản.

UBND thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp UBND xã Sùng Phài nghiên cứu, tham mưu vào kế hoạch năm 2023 việc hỗ trợ mô hình nhà Homestay, đầu tư cải tạo cảnh quan tại khu vực điều hành, sân khấu của bản (*Cải tạo lại khu vực đang nuôi đà điều thành khu vực trồng hoa, tạo sân chơi, tổ chức hoạt động trải nghiệm cho du khách*). Tổ chức hoạt động Lễ hội Gầu tào cha đầu năm 2023 sau 02 năm gián đoạn để bảo tồn văn hóa, lễ hội truyền thống và thu hút khách du lịch. Hỗ trợ xây dựng đội văn nghệ bản Gia Khâu I theo nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND tỉnh.

## **6. Về nội dung bố trí và huy động vốn đầu tư cho phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn**

UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nâng cao nhận thức về việc phát triển dịch vụ du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan, văn hóa, danh lam thắng cảnh...

Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các giải pháp để thực hiện trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND tỉnh như hỗ trợ bảo tồn chợ phiên truyền thống, hỗ trợ nhà Homestay, nhà vệ sinh bản San Thàng, mở lớp truyền dạy kỹ thuật tạo hình trang phục dân tộc Giáy, Hỗ trợ các đội văn nghệ truyền thống, quy hoạch điểm du lịch bản San Thàng...tập trung hoàn thành dự án khu Lâm viên thành phố giai đoạn 1.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND thành phố trên cơ sở nguồn lực của thành phố bố trí nguồn vốn phù hợp. Tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.

## **7. Về tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn thành phố**

Ngay sau khi có Thông báo kết luận Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các





phòng ban chuyên môn rà soát các dự án vướng mắc kéo dài nhiều năm và có phương án giải quyết để bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án:

Tổng số dự án được rà soát vướng mắc kéo dài nhiều năm: 05 dự án (*hệ thống thoát nước thành phố; Khu Lâm viên thành phố; Tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh thành phố; Tuyến đường số 1, số 3 YAMAHA; Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Tả Xin Chải đến ngã ba Duy Phong*).

Đã giải quyết vướng mắc dứt điểm 02/05 dự án vướng mắc kéo dài (*Tuyến đường số 1, số 3 YAMAHA; hệ thống thoát nước thành phố*).

03 dự án đang tiếp tục giải quyết, trong đó: Dự án Khu Lâm viên thành phố đã giải quyết được 02/04 hộ vướng mắc; dự án Tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh thành phố đã giải quyết được 04/09 hộ vướng mắc; dự án Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Tả Xin Chải đến ngã ba Duy Phong đã thi công xong hạng mục xây lắp; hoàn thiện phương án bồi thường tái định cư nhưng do thiếu kinh phí bồi thường nên chưa phê duyệt, UBND thành phố đang đề nghị HĐND thành phố điều chỉnh tổng mức đầu tư và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trong năm 2023.

**\* Đối với các dự án triển khai mới:**

Đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất, công tác đo đạc, lập hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và công tác thẩm định phương án bồi thường, tổ chức giải ngân, bàn giao mặt bằng các dự án kịp thời và đảm bảo đúng trình tự, cụ thể:

- Trong năm đã triển khai 06 dự án mới.

- UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, trình HĐND thành phố bổ sung tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, GPMB 02 dự án (*tuyến đường Cư Nhà La - Đội 5; Tuyến đường Tả Chải - Trung Chải*).

- Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: 6/6 dự án, trong đó:

+ Đã hoàn thành công tác GPMB đạt 100%: 02 dự án (*Trường Tiểu học, mầm non Sùng Phài; trường THCS - Tiểu học Sùng Phài*)

+ Đã hoàn thành 90% công tác GPMB: 02 dự án (*tuyến đường Cư Nhà La - Đội 5; Tuyến đường Tả Chải - Trung Chải*)

+ Đã hoàn thành 50% công tác GPMB: 01 dự án (*Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt Thành phố*).

+ Đã hoàn thành 30% công tác GPMB: 01 dự án (*Đường từ trụ sở Phường Đoàn Kết đến đường 17, Trụ sở Phường Quyết Thắng*).



Các dự án triển khai mới được triển khai bảo đảm đúng trình tự, đúng quy trình, hồ sơ, phương án bồi thường được lập đúng quy định của pháp luật, đúng thời gian, bàn giao mặt bằng kịp thời cho chủ đầu tư thi công theo kế hoạch.

Trên đây là Báo cáo Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa IV của UBND thành phố Lai Châu. Kính đề nghị Thường trực HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố xem xét tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- TT. Thành ủy, HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đỗ Văn Xiêng**



